



ข่าวอากาศเพื่อการเกษตรสำหรับภาคใต้

กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

วันพุธ ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561

***** โทร. (074) 311760 หรือ www.songkhla.tmd.go.th*****

ลักษณะอากาศ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 19-25 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมาไม่มีรายงานฝนตกหนักมาก สำหรับภาคใต้ มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัด ชุมพร พัทลุง สงขลา ยะลา พังงา และสตูล โดยวัดปริมาณฝนมากที่สุดได้ 80.5 มม. ที่ อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 61

สำหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุดในภาคใต้ วัดได้ 20.5 °ซ. ที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 61

คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า

การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 27 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางจะมี ฝนฟ้าคะนองในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 5-7 องศาเซลเซียส ส่วนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับ บริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 27 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงระลอกใหม่จาก ประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือ ทำให้ บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง โดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น

ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 27-31 ธ.ค. 61 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศ ที่เปลี่ยนแปลง และส่วนในช่วงวันที่ 29 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักไว้ด้วย ส่วน ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่ง

ผลกระทบต่อเกษตรกร

- ระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วง โดยในช่วงวันที่ 28 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 จะมีฝนตกหนักบางแห่ง เกษตรกรควรระวัง อันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

- สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงไม่ควรให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อ เพราะจะทำให้สภาพน้ำเปลี่ยนสัตว์น้ำปรับตัวไม่ ทน อ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย

- ในช่วงวันที่ 28 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 บริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีคลื่นลมแรง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง